

ข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

๑. “ศาลเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙” จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
๒. “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
๓. คอลัมน์เสียงจากห้วงสำนึก “ความยุติธรรมของประเทศไทย” จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
๔. คอลัมน์คาบถูกคาบดอก “ความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม” จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
๕. ภาพข่าว “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร” จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

<b>MIC</b>	<b>MATCHON</b> <small>INFORMATION CENTER</small>	Subject Heading :
Source : <b>ไทยโพสต์</b>		
Date : 11 ธ.ค. 2560	Page : ๖๔	No :

# ศาลเกิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

- นำภาพบัลลังก์ทั่วปท.
  - ทำพระบรมฉายาลักษณ์ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ จัดทำภาพโมเสกพระบรมฉายาลักษณ์จากภาพบัลลังก์ศาลทั่วประเทศ
- หน้า 2**

# ปณิธานศาลตามรอยพ่อหลวง

## นำภาพบัลลังก์ทั่วประเทศทำพระบรมฉายาลักษณ์

ศาลยุติธรรม • ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.9 จัดทำภาพโมเสกพระบรมฉายาลักษณ์จากภาพบัลลังก์ศาลทั่วประเทศ ยืนยันตุลาการเดินตามรอยพ่อ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมนี้ ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ถนนราชินี นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พร้อมด้วย นางจันทร์กระพ้อ ต่อสุวรรณ ลินฮวดถาวร ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการ “พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยใจภักดีตุลาการ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจัดขึ้น โดยการรวบรวมภาพบัลลังก์ห้องพิจารณาคดีจากศาลต่างๆ ทั่วประเทศ มาจัดทำเป็นภาพโมเสกพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นางเมทินีกล่าวแนะนำพระบรมฉายาลักษณ์ในโครงการนี้ว่า พระบรมฉายาลักษณ์มีประดิษฐานเมื่อต้นเดือน ส.ค.นี้ เราเลือกภาพนี้ เพราะเป็นภาพที่คนไทยจะคุ้นตา เป็นภาพที่พระองค์ท่านทรงงานอย่างเหน็ดเหนื่อย ทุกคนเห็นก็รักได้ อยากให้เป็นเครื่องเตือนใจว่าพระองค์ท่านทรงงานเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเพื่อพวกเรา การทำงานอย่าบ่นว่าเหนื่อย เพราะไม่ได้แม้แต่เศษเสี้ยวของพระองค์ท่านที่ทรงงานเหนื่อยมาก เราประดับพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยต้นข้าวจริงๆ นำมาทั้งต้นรวงข้าว เพื่อสื่อให้เห็นพระ

เมตตาที่ทรงมีต่อพลกรักรชาวไทย ผู้พิพากษาเราอยากจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีของพ่อ เราจะส่งต่อความดีงาม ที่จะเดินตามรอยพ่อต่อไป ตุลาการจะเดินตามรอยพ่อทุกอย่าง เราจะส่งต่อความดีงาม ความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ความเสียสละ ตามแนวของของพระองค์ท่านไปสู่ตุลาการรุ่นหลังๆ เราจึงเรียกการแสดงภาพนี้ว่า “เมล็ดพันธุ์ที่ดีของพ่อ”

นางจันทร์กระพ้อ ในฐานะผู้จัดทำโครงการกล่าวถึงแนวคิด ที่มาของการจัดทำโครงการว่า ผู้พิพากษา ตุลาการทุกคนที่ทำงานในศาล ในห้องพิจารณาคดี ทำงานภายใต้พระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ ฉะนั้นในบัลลังก์ห้องพิจารณาคดีของศาลจะต้องมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดิษฐานไว้ สูงสุดอยู่ในบัลลังก์ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งท่านทรงครองราชย์มายาวนานมาก ก็เห็นพระบรมฉายาลักษณ์นี้มาตลอด พอถึงวันที่ท่านเสด็จสวรรคต และต้องผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน เราก็จะต้องเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์ตามหลักการที่เราทำงานภายใต้พระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระองค์ท่านด้วยความที่รู้สึกที่เราทำงานแทนพระองค์ท่านมาตลอดชีวิต อยากจะเก็บภาพในบัลลังก์พิจารณาคดีทั่วประเทศที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านเอาไว้ ก่อนที่จะถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลง

“ได้พูดคุยกับท่านประธานเมทินีถึงแนวความ

คิดนี้ ว่าอยากจะเก็บภาพทั่วประเทศมาไว้ เสริม แล้วก็เอาภาพนี้มารวมกันจัดทำเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่าน เพื่อจะได้มีความหมายต่อพวกเราชาวตุลาการทุกคน ก็เลยเริ่มโครงการจริงๆ เป็นโครงการที่เราทำกันเองเล็กๆ ไม่ได้เป็นโครงการใหญ่อะไร พูดคุยกับท่านประธานเมทินีเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และต้องขอบคุณโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วย เพราะเราติดต่อผ่านกันทางไลน์ ส่งต่อจากกลุ่มหนึ่งไปอีกกลุ่มหนึ่งแล้วมีการรวบรวม ท่านตุลาการทั่วประเทศก็เมตตาช่วยถ่ายรูปส่งมาให้ทั้งทางไลน์และอีเมล พอได้มาก็รวบรวมเอาไว้ เมื่อถึงเวลาครบถ้วนก็เอามาจัดทำโดยใช้โปรแกรมทำภาพที่เราอาจจะคุ้นชิน ปกติเราก็ทำกันอยู่แล้ว เป็นโปรแกรมโมเสกภาพให้ออกมาเป็นภาพตามที่เราเห็น” นางจันทร์กระพ้อกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่าสามารถรวบรวมได้ครบทุกบัลลังก์ของทุกศาลหรือไม่ นางจันทร์กระพ้อยอมรับว่าเกือบครบถ้วน เพราะบางศาลในภาคมีผู้พิพากษาอยู่น้อย แต่ได้ครบตามกลุ่มศาลทุกชั้นศาลและทุกภูมิภาค ขณะที่นางเมทินีกล่าวเสริมว่า เราพยายามรวบรวมให้ได้มากที่สุด ถึงจะไม่ครบทุกศาลเลย แต่ก็ถือว่าได้เกินกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ได้ทุกประเภทศาล ทุกชั้นศาล ทุกลักษณะไม่ว่าจะเหนือ ใต้ ออก ตก มารวมกัน

ส่วนการดำเนินโครงการนี้ นางจันทร์กระพ้อเปิดเผยว่า เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 เรื่อยมา กระทั่งเสร็จสิ้นจนเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ดังที่เห็นได้เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้ว สำหรับพระบรม

ฉายาลักษณ์ที่เลือกมาใช้ประดิษฐานเลือกมาจาก 1 ใน 4 แบบที่เราจัดทำขึ้น พื้นภาพจะเป็นโทนสีน้ำตาลส่วนใหญ่ ต้องเลือกพระบรมฉายาลักษณ์ที่เข้ากับโทนสี ซึ่งพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งหมดได้ลงไว้ในเว็บไซต์เฉพาะกิจ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์นี้ได้ผ่านเว็บไซต์ rama9.ostudio.asia ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์นี้ให้กับตุลาการ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศาลยุติธรรม สามารถนำไปอัดเก็บใส่กรอบไว้บูชา หรือแม้แต่บุคคลภายนอกที่ทำวิชาชีพกฎหมายอย่างทนายความ ก็คุ้นชินกับการเข้ามาทำงานในบัลลังก์ศาลเป็นประจำอยู่แล้ว

เมื่อถามว่าอีก 3 แบบที่เหลือจะจัดทำนำมาประดิษฐานด้วยหรือไม่ นางเมทินีกล่าวว่า เป็นเรื่องของสถานที่ที่เหมาะสมด้วย หากเราทำมาหลายภาพก็ต้องประดิษฐานในสถานที่ที่เหมาะสม ศาลก็อาจจะค่อยๆ ดูสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป แต่คิดว่าศาลอื่นๆ อาจจะนำไปทำก็ได้

ขณะที่นางจันทร์กระพ้อกล่าวถึงการดาวน์โหลดภาพในเว็บไซต์ว่า ความละเอียดในเว็บไซต์ที่ให้ดาวน์โหลด เราสามารถนำไปอัดรูปได้ขนาดสูงสุดประมาณ 1x1 เมตร ส่วนที่ประดิษฐานอยู่ที่ศาลนั้นมีขนาดประมาณ 2x2 เมตร ถ้ามีหน่วยงานศาลได้ประสงค์อยากได้ขนาดใหญ่สามารถติดต่อเป็นการส่วนตัวเข้ามาได้

“อย่างที่บอกว่าเราทำงานภายใต้พระปรมาภิไธยก็เหมือนทำงานแทนพระองค์ท่าน พอขึ้นบัลลังก์เพื่อนๆ ตุลาการหลายคนก็บอกทำใจไม่ได้จริงๆ เวลามองเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามีเวลาต้องเปลี่ยนผ่านแผ่นดินแล้ว เราก็ต้องทำงานต่อไปภายใต้พระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ แต่ก็อยากเก็บภาพวันที่เราเดินขึ้นไปบนบัลลังก์ทุกวันเอาไว้เป็นความทรงจำให้กับพวกเราชาวตุลาการทุกคน อย่างที่บอกว่าพระองค์ท่านครองราชย์มายาวนานในชีวิตของตุลาการทั้งหมดที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้ทำงานภายใต้พระปรมาภิไธยพระองค์ท่านมาตลอดไม่เคยเปลี่ยน ขึ้นบัลลังก์เห็นมาตลอดไม่เคยเปลี่ยน เป็นเรื่องที่สุดยอดเสียยิ่งใหญ่มาก” นางจันทร์กระพ้อกล่าว

ถามว่าหลังจากทำเสร็จแล้ว ผู้พิพากษาที่ได้พบเห็นมีกระแสตอบรับอย่างไรบ้าง นางจันทร์กระพ้อกล่าวว่า เราเพิ่งจะเผยแพร่ไปไม่ถึงสัปดาห์ ทุกคนก็ชอบคุณ ชื่นชม ที่สำคัญทุกคนอยากได้ บางคนบอกจะส่งทีมไปใครพามาให้ ส่งซีดีมาให้ หรือจะมาหาเพื่อขอคัดลอกภาพเลย ก็คิดว่าเราจะกระจายให้กับผู้พิพากษาทั่วประเทศได้อย่างสะดวกที่สุด จึงสร้างเว็บไซต์เฉพาะกิจขึ้นมาสำหรับงานนี้แล้วแจ้งไปให้ทุกท่านทราบ ซึ่งเว็บไซต์นี้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้

นางเมทินีกล่าวด้วยว่า สำหรับศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ เราเป็นศาลแรกที่ขยายภาพพระบรมฉายาลักษณ์และนำมาประดิษฐานที่ห้องประชุม เมื่อวานนี้ (9 ส.ค.) ท่านประธานศาลฎีกา และเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม มาตรวจราชการ เราก็ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์นี้ให้ท่านประธานศาลฎีกาเป็นที่ระลึกด้วย ท่านก็ชื่นชมในเรื่องของแนวคิด ชักถามถึงวิธีการดำเนินการรวบรวมจนได้พระบรมฉายาลักษณ์นี้มา ผู้พิพากษาหลายท่านก็มาดูของจริง ต่อไปจะได้มอบให้ผู้ใหญ่อีกหลายท่านที่เป็นตุลาการทั้งในตำแหน่งปัจจุบันและท่านที่พ้นไปแล้ว ที่ท่านให้ความสนใจและเห็นคุณค่าของพระบรมฉายาลักษณ์นี้



พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากการนำภาพบัลลังก์ศาลทั่วประเทศมาต่อกัน

Source :

เดลินิวส์

Date :

11 ส.ค. 2560


Page :

15

No :

**๙ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย**

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่บริเวณพระอนุสาวรีย์ หน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี นายไชยรัตน์ บุตรแพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญทางศาสนา เนื่องในการจัดงานวันพี 2560 พร้อมด้วย พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิตติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกับราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เข้าร่วมพิธีทางศาสนาพุทธเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ทั้งนี้ศาลจังหวัดสิงห์บุรีและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรีได้จัดกิจกรรมในวันรพีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในวันที่ 7 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ

	<b>MATCHON</b> <small>INFORMATION CENTER</small>	Subject Heading :
Source :	ผู้คัดกรายวัน	
Date : 11 ธ.ค. 2560	Page : 10	No :



## เสียงจากห้องสำนึก

โดย : สุรวิทย์ วีรวรรณ

# ความยุติธรรมของประเทศนี้

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาต้องเป็นไปโดยชอบและโดยสุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายและนิติประเพณี ตราบใดที่ผู้พิพากษาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ในทางตุลาการโดยสุจริต และเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ย่อมได้รับความคุ้มครอง ในทางตรงข้ามหากเป็นการใช้ดุลพินิจโดยทุจริตหรือโดยมิชอบแล้ว ก็จะต้องถูกตรวจสอบเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานอื่นๆ เช่นกัน

(รายงาน เรื่องความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีภายใต้หลักนิติธรรม จัดทำโดย ชีพ จุลมนต์ รหัส ๐๕๐๑๕๖ หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๕๖ วิทยาลัยรัฐธรรมนุญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ)

ทั้งนี้การตรวจสอบการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษา มีทั้งการตรวจสอบถ่วงดุลจากภายในองค์กรศาลด้วยตนเอง เช่นโดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. และการตรวจสอบโดยองค์กรภายนอกโดยวุฒิสภาหรือโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ป.ป.ช. ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

สำหรับคนทั่วไปภาพของผู้พิพากษาโดยรวมนั้น ยังคงเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในความสุจริตเที่ยงธรรม สังคมส่วนใหญ่ยังมีความเคารพและหวັนเกรงที่จะวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาไม่ว่าผลจะออกมาตรงกับความรู้สึกของตนหรือไม่ก็ตาม แต่ก็ยอมรับว่า ในปัจจุบันที่ประชาชนมีเสรีภาพมากขึ้นช่องทางในการสื่อสารมากขึ้นมีโซเชียลมีเดียที่ทุกคนมีกระบอกเสียงของตัวเอง ช่องทางสะท้อนความรู้สึกของประชาชนที่แสดงออกต่อผลของคำพิพากษาก็มีมากขึ้น แม้คำว่า "หมิ่นศาล" จะเป็นคำครั้นคร้ามของคนทั่วไปก็ตาม

และต้องยอมรับว่าสำหรับคนทั่วไปนั้นยากมากที่จะนำตัวเองไปสู่กระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลของศาลในชั้น ก.ต. หรือสามารถนำไปสู่การตรวจสอบภายนอกในทางรัฐสภาหรือ ป.ป.ช. ได้ เชื่อมัยสะคริบว่า ถ้าลูกความอยากให้นำเรื่องของตัวเองเข้าสู่ ก.ต. ทนายความส่วนใหญ่จะทัดทานเอาไว้ เพราะมีความเชื่อว่าการเข้าสู่ ก.ต. นั้นเปรียบเหมือนกับต่อสู้กับศาลทั้งระบบนั่นเอง

ดังนั้นสิ่งแรกที่เราารู้สึกว่ายังไม่ได้รับความยุติธรรมพอในการสู่คดีส่วนใหญ่ก็จะนำคดีขึ้นไปสู่ศาลอุทธรณ์และฎีกาต่อไป เพราะระบบของศาลยุติธรรมนั้นเปิดโอกาสให้สู้กันถึง 3 ศาลในการซึ่งตวงวัด บางครั้งเราจึงเห็นผลคำพิพากษาของ 3 ศาลที่แตกต่างกันออกไปในหลายครั้ง และสุดท้ายก็จะจบลงด้วยการยอมรับผลคำพิพากษานั้นเมื่อคดีถึงที่สุด

ผมเห็นแต่ครูจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตรเท่านั้นแหละครับที่เจอถูกขึ้นสู่นิวเมื่อเห็นว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรม แม้ว่าคดีของเธอจะถูกพิพากษาคดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกาและต้องรับโทษจนพ้นโทษไปแล้วก็ตาม

เราเชื่อมั่นว่าระบบ 3 ศาลนี้เป็นระบบถ่วงดุลของความยุติธรรม ซึ่งจะเห็นว่าการพิจารณาดีอาจจะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ทำให้บางคนคิดไม่ได้ว่าทำไมเหตุการณ์เดียวกัน พยานหลักฐานเดียวกัน พยานแวดล้อมเดียวกัน

เมื่อศาลนำหลักกฎหมายเดียวกันมาปรับใช้แล้วจึงมีผลออกมาไม่เหมือนกัน นั่นเพราะอาจจะมีหลักฐานเพิ่มเติมและแง่มุมทางกฎหมายเข้ามาต่อสู้ แต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในกระบวนการพิจารณาคือดุลพินิจนั่นเอง

การใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษา จะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบด้วยจิตใจที่เป็นธรรมโดยใช้เหตุผลให้ชัดเจนเหมาะสม และอธิบายได้อย่างมีตรรกะเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปปราศจากข้อสงสัย หากยกเหตุผลขึ้นอธิบายแล้วมีความขัดแย้งในเหตุผลนั้นเองหรือขัดแย้งในทางตรรกะ หรือเหตุผลที่อธิบายยังไม่มั่นคงไม่หนักแน่น พังแล้วเกิดคำถามและข้อสงสัยอาจจะถูกมองว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ยังไม่ถูกต้องชอบธรรม

ดังนั้นการทำให้ความยุติธรรมมีมาตรฐานเดียวจึงเป็นสิ่งสำคัญ แม้กฎหมายอาญาของประเทศไทยยังไม่มีบทกฎหมายมาตราใดบัญญัติหลักเกณฑ์ในเรื่องการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษทางอาญาของผู้กระทำความผิดทางอาญาว่าศาลควรมีหลักเกณฑ์หรือมีกรอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาว่าในแต่ละฐานความผิดควรลงโทษจำเลยหรือผู้กระทำความผิดโดยยึดหลักเกณฑ์อย่างไร คงมีเพียงแต่กฎหมายกำหนดไว้เฉพาะแต่อัตราโทษไว้เท่านั้น

ดุลพินิจยังรวมถึงความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งประสบการณ์ของศาลประกอบเข้าด้วยกันซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละคน แต่ภายใต้การใช้ดุลพินิจและหลักกฎหมายแล้วสิ่งที่จะต้องมีก็คือหลักสุจริต

การใช้หลักสุจริตจะต้องมีขอบเขตที่เหมาะสม ถูกต้องชอบธรรม เพื่อให้เกิดความยุติธรรม แต่ไม่ใช่เป็นการใช้ดุลพินิจจนเกินขอบเขตตามอำเภอใจ ซึ่งจะทำให้ผู้พิพากษาอยู่เหนือกฎหมาย และเสมือนหนึ่งผู้สร้างกฎหมายขึ้นเองซึ่งจะขัดกับเจตนารมณ์ของหลักสุจริตและหลักยุติธรรม

แม้ว่าผู้พิพากษาจะถูกบ่มเพาะและมีระบบที่ปกป้องความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษารอคัดทั้งในการออกความเห็น และการพิพากษาคดีหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาเป็นหลักประกันแก่ผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีมิให้อิทธิพลหรืออำนาจใดๆ มาแทรกแซงหรือครอบงำการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบรรทัดคดีของผู้พิพากษาเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์เที่ยงธรรม แต่ผู้พิพากษาก็เป็นมนุษย์ที่ไม่ก้าวพ้นกฎเกณฑ์ความเป็นสัตว์สังคมไปได้

เราจะเห็นว่า ปัจจุบันนี้ความน่าเชื่อถือของอำนาจนิติบัญญัติซึ่งประกอบด้วยนักการเมืองที่เข้าไปนั่งอยู่ในสภานั่นมีความตกต่ำและขาดความน่าเชื่อถือ เช่นเดียวกับอำนาจบริหารที่ทำให้สังคมไทยเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง ในขณะที่อำนาจตุลาการถูกกล่าวหาจากบุคคลบางฝ่ายเมื่อมีคำพิพากษาออกมาไม่ตรงกับใจตัวเองว่าสองมาตรฐาน แต่สังคมส่วนหนึ่งก็ยังเชื่อมั่นว่าอำนาจตุลาการยังคงเป็นหลักให้กับสังคมไทยได้

เมื่อสังคมทุกวันนี้เกิดวิกฤตศรัทธาต่ออำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารหรือฝ่ายการเมืองจนยากจะกลับคืน ดังนั้นจึงจำเป็นที่อำนาจตุลาการที่สังคมส่วนหนึ่งยังคงเชื่อมั่นและฝากความหวังไว้จะเป็นหลักสำคัญที่ยังคงรักษาความยุติธรรมของประเทศนี้เอาไว้ให้ได้ ถ้าไม่เช่นนั้นแล้ววิกฤตของประเทศนี้ก็จะมีเงาโถมหนักขึ้นยิ่งกว่าเก่า และเมื่อนั้นประเทศจะไร้ความหวังกลายเป็นรัฐล้มเหลวและสังคมอนาธิปไตยในที่สุด ดังนั้น อำนาจตุลาการจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจการเมืองอย่างสิ้นเชิง

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา เป็นวันรพวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย มีคนโพสต์บนทวิต “เอ็งกินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอก แต่อย่าออกนอกทางไปให้เสียผล จงอย่ากินลิ้นบาทคาคดลิ้นบน เรามั่นชนชั้นบัญญัติตุลาการ...” ในโซเชียลมีเดียเต็มไปหมด

ส่วนตัวผมยังมีความหวังกับความยุติธรรมและชนชั้นตุลาการในประเทศนี้ ความยุติธรรมมันไม่สามารถทำลายตัวมันเองให้กลายเป็นความอยุติธรรมได้ มนุษย์ต่างหากที่จะทำให้มันเป็นไป.



## ความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม

นายทศพล อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แดลงกับผู้สื่อข่าว ภายหลังจากได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีรับสั่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก อุทกภัย ทั้งภาคเหนือและจะวันออกเฉียงเหนือ รับสั่งให้ช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆอย่างรวดเร็ว ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ได้นำความเข้าหารือกับ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ ในการที่จะแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป เช่น จะใช้พื้นที่ประสบปัญหาเป็นพื้นที่เพาะปลูกหรือพื้นที่เก็บน้ำแล้วแต่ความเหมาะสม

เรื่องที่ 2 คือรับสั่งขอให้ ทำให้ประเทศชาติและประชาชนมีความสุข ทรงย้ำถึงการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง จัดระเบียบ สร้างวินัยและอุดมการณ์ เรื่องที่ 3 ให้รักษายกย่องวัฒนธรรมนิยมประเทศไทย มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เรื่องที่ 4 รับสั่งถึง ภัยคุกคามประเภทต่างๆ ทั้งในรูปแบบเก่าและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ที่ต้องเตรียมมาตรการรองรับให้เป็นสากล ไม่เช่นนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นใน

mudlek@thairath.co.th

# คาบจุกคาบจอก

หมัดเหล็ก

ประเทศอื่นก็จะมามีอิทธิพลต่อประเทศไทย

เรื่องที่ 5 รับสั่ง ดูแลระบบการศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีการปฏิรูปกันพอสมควร เพื่อเร่งกระบวนการเรียนรู้ให้คนไทยมีความรู้ อย่างจริงจัง มีหลักคิดที่ถูกต้องจะได้ลดความขัดแย้ง

เรื่องที่ 6 รับสั่ง ให้ช่วยกันส่งเสริมงานจิตอาสา ซึ่งได้น้อมนำกระแสรับสั่งให้ กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งอาสาสมัคร ขึ้นมาดูแลในพื้นที่ ดูแลความมั่นคงและกิจการต่างๆ

เรื่องที่ 7 รับสั่งให้ดูแลประชาชนให้ความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม ทุกอย่างขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการ ให้มีหลักฐานชัดเจน ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมให้ได้

เรื่องที่ 8 ข้าราชการทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะเป็นข้าราชการฝ่ายใด ขอให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง เป็นแม่แบบให้กับประชาชน ให้เกิดความเคารพศรัทธา และเชื่อมั่นในการทำงาน จะได้เกิดความร่วมมือลดผลกระทบระหว่างกันในการบังคับใช้กฎหมาย

ข้อสุดท้าย ทรงเสียดายพระทัยในการสูญเสีย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และคนไทยทั้งประเทศมีความรู้เช่นเดียวกัน รับสั่งขอให้ช่วยกันสร้างความเข้าใจ ขยายสิ่งที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทำไว้อย่างมากมายให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ด้วยพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น เป็นแสงสว่างในการนำพาประเทศพ้นจากวิกฤติทั้งปวง ถึงเวลาที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าต้องหันหน้าเข้าหากัน สนองพระราชกระแสรับสั่ง ช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้พัฒนาถาวรตลอดไป.

หมัดเหล็ก

Source :

www.mic.or.th

Date :

11 ธ.ค. 2560

Page :

61

No :



ส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร : ชนรัตน์ ทั้งทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำ  
สำนักประธานศาลฎีกา เปิดสัมมนากิจกรรม “เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการ  
ทำงาน ด้วยการบริหารจัดการขยะเพื่อลดมลพิษ” โดยมี ณัฏชา วรวัฒน์เมธีกุล  
ผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมงาน ที่โรงแรม ดี เอ็มเมอร์รัลด์